

‘ม.หาดใหญ่’ ประกาศเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย

ในปี 2550 นับว่าเป็นปีครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ นอกจากการเฉลิมฉลอง ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังประกาศนโยบายในช่วงทศวรรษใหม่ว่า จะมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ติดหนึ่งใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ รวมทั้งพัฒนาสถาบันไปสู่รูปแบบสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอีกด้วย

ในการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 10 ปี สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตถาธมาตุ เสด็จมา

เป็นองค์ประธานเปิด “ศูนย์ประติมากรรม” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมามีอีกด้วย

อาจารย์ประณิต ติมยะศรีวิน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ทศวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นั้น ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาสถาบันให้มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ และความก้าวหน้าทันสมัย ส่วนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับเพื่อนของประเทศนั้น ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า โดยในปี 5 ปีข้างหน้าทางมหาวิทยาลัยได้ทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท รองรับ



นักศึกษาจำนวน 8,000 คน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 5,000 คน ในเนื้อที่ 120 ไร่ ที่ขยายจากเดิม 22 ไร่ เป็นการขยายตัวที่มุ่งหวังผลในเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียว

รศ.ดร.วันเดช พิธิย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวเสริมว่าการตั้งเป้าของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เกิดขึ้นหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้สำรวจตัวเองแล้วว่า มีศักยภาพที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านไอที และมีความเชี่ยวชาญผลิตคนในสาขาธุรกิจให้กับภาคใต้ ส่วนการมีทิศทางที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับนานาชาตินั้น จะเน้นที่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนี้อยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาของประเทศจีนใน 5 มณฑล อาทิ มณฑลกวางสี กุหนิง เป็นต้น

“ก่อนหน้าที่เราเคยมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยอิสระของมาเลเซียแล้ว ต่อไปจึงเป็นการทำข้อตกลงกับประเทศจีน เน้นให้นักศึกษาของเราได้เรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ซึ่งจะมีค่าตัวและมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตส่วนทางจีนก็จะให้เรียนภาษาไทยกับเรา” รศ.ดร.วันเดชกล่าว

ส่วนการตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ติดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของประเทศอีกแห่งหนึ่ง อาจารย์วิวัฒน์ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยกล่าวว่า เราตั้งเป้าจะวิจัยสำคัญจะต้องพัฒนาคุณภาพ ดังนั้น ทาง ม.หาดใหญ่ จึงเน้นให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะหลังสุดครบวงจรธุรกิจที่นักศึกษา กว่า 80% ของนักศึกษาทั้งหมดได้มีโอกาสฝึกงาน

ในช่วงเรียนอยู่ชั้นปี 3 และปี 4 ซึ่งได้รับผลตอบแทนมากกว่าองค์กรที่เปิดโอกาสให้ฝึกงาน

“มีนักศึกษาของเราจำนวนมากที่พอฝึกงานแล้วได้งานทำทันที เพราะบริษัทที่รับฝึกงานพอใจในผลงาน หลายคนได้งานทำในองค์กรชั้นนำของท้องถิ่นและประเทศ” รองอธิการบดีกล่าว

จุดเด่นในด้าน “ไอที” ที่ทาง ม.หาดใหญ่มองว่าสถาบันจะต้องเป็นศูนย์กลางด้านไอทีของภาคใต้ นั้น อาจารย์ธรรพรณ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกล่าวถึงโครงการ University Plaza หรือ U-Plaza ซึ่งเป็นอาคารในรูปแบบ Plaza สมัยใหม่บนพื้นที่ใช้สอยกว่าหมื่นตารางเมตร สร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2550 ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท

“เราหวังสร้างสภาพแวดล้อมให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากลครบวงจรที่สัมฤทธิ์ผลจริง เชื่อมต่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด Living and Learning Plaza ที่ภายในจะมีการแบ่งโซน แหล่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์อาหาร ไบรอนด์ อคาเดมี่ย่อย ฯลฯ และยังมีโซนนิทรรศการ โชนบริการทางการศึกษา ที่จะมีส่วนบริการทางวิชาการต่างๆ และสุดท้ายเป็นโซน Classroom and Studio ศูนย์เรียนรู้ระดับสากลจริงนอกห้องเรียน”

นอกจาก U-Plaza แล้ว ม.หาดใหญ่ยังมีแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ได้แก่ การก่อตั้งศูนย์ประติมากรรม ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์แห่งความร่วมมือร่วมใจ สืบค้นว่า เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ที่ใช้เงินลงทุนถึง 25 ล้านบาท.

